
 

 



 



 



 



 



 



 วันที่ 11 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : กยท.เร่งพัฒนาคุณภาพยางแผ่นรมควัน
ยกระดับภายใต้มาตรฐาน GMP 

กยท.เร่งพัฒนาคุณภาพยางแผ่นรมควันยกระดับภายใต้มาตรฐาน GMP 

 

 การยางแห่งประเทศไทย เร่งพัฒนาคุณภาพยางแผ่นรมควัน ยกระดับภายใต้มาตรฐาน GMP น าร่อง
สหกรณ์กองทุนสวนยางฯในพื้นท่ี จ.ตรัง ผ่านการตรวจรับรองแล้ว 5 โรงงาน พร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้น าการ
ผลิตที่มีคุณภาพอย่างเต็มภาคภูมิสร้างความมั่นใจให้กับตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
 ดร.ธีธัช  สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)  เผยว่า การยางแห่งประเทศไทย
ต้องการพัฒนาคุณภาพยางพาราของไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแปรรูป
ขั้นกลางเป็นยางแผ่นรมควัน เพราะในแต่ละปีไทยสามารถส่งออกยางแผ่นรมควันหลายล้านบาท โดยล่าสุดใน
ปี 2558 ที่ผ่านมา ไทยสามารถส่งออกยางแผ่นรมควันประมาณ 6.4 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 35,628 ล้านบาท 
ฉะนั้น เพ่ือให้คุณภาพของยางแผ่นรมควันได้มาตรฐานสากล กยท. ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลยางพาราทั้งระบบ
ครบวงจรและเป็นหน่วยงานซึ่งออกใบรับรองมาตรฐาน GMP ให้กับโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน โดยผ่าน
กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 5906-2556 เรื่องการปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตยาง
แผ่นรมควัน (GOOD MANUFACTURING PRACTICES FOR RIBBED SMOKED SHEET) จากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องอุตสาหกรรมยางของ กยท.นับว่าเป็นการยกระดับมาตรฐาน
ยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยมของประเทศ โดยด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมยางทั้งระบบ เพราะมีการควบคุม
ตั้งแต่ต้นทางนั่นคือการกรีดยางเพื่อให้ได้น้ ายางสดจนถึงปลายทางในการแปรรูปเป็นยางแผ่นรมวัน ทุกขั้นตอน
จะถูกควบคุมอย่างละเอียด 
 จากนั้นยางที่มีคุณภาพจะกลายเป็นวัตถุดิบเพ่ือป้อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ที่เป็นตลาดใหญ่ของโลก ซึ่งบริษัทผู้ผลิตยางล้อ อาทิ มิชลินบ
ริดสโตน หรือบริษัทอ่ืนๆ มีความต้องการใช้ยางเกรดพรีเมี่ยม และท้ายสุด ผู้บริโภคใช้ยานพาหนะ จะได้ใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่บนท้องถนนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม  
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การท ายางแผ่นรมควันให้ได้มาตรฐานเกรดพรีเมี่ยมไม่ได้มีเป้าหมายในการยกระดับราคา แต่มีเป้าหมายหลัก 
เพ่ือผลิตของดีที่มีคุณภาพ ซึ่งหากประเทศไทยมีสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ผู้ซื้อหรือผู้ใช้จะพิจารณา และเลือกซื้อของ
ที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน เมื่อมีสินค้าที่มีคุณภาพ ย่อมขายได้ในราคาที่สูงตามมา 
 ดร.ธีธัช กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้ กยท. ดูแลและส่งเสริมการด าเนินงานธุรกิจแปรรูปด้วยการสร้างโรง
อบ/รมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ทั่วประเทศ จ านวน 176 แห่ง ส าหรับจังหวัดตรังมีสหกรณ์ด าเนิน
ธุรกิจในการแปรรูปยางแผ่นรมควันมากถึงจ านวน 30 สหกรณ์นับว่าเป็นจังหวัดตัวอย่างที่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรมีความต้องการยกระดับสินค้าของตนเอง พร้อมรับเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐาน 
GMP ยางแผ่นรมควัน ล่าสุด กยท. ได้ให้การตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โรงงานยางแผ่นรมควันและผ่านการ
รับรองแล้ว จ านวน 5 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จ ากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี 
จ ากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จ ากัดสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จ ากัด และสหกรณ์กองทุน
สวนยางบ้านหนองศรีจันทร์ จ ากัด และยังคงมีสหกรณ์กองทุนสวนยางอีก 25 สหกรณ์ท่ีพร้อมจะให้ทาง กยท. 
เข้าตรวจให้การรับรองมาตรฐาน GMP ตามแนวทางที่ท าให้สหกรณ์ท้ัง 30 แห่งในจังหวัดตรังท ายางเกรดพ
รีเมี่ยมมีมาตรฐาน GMP รับรอง โดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่อง
ผลิตยางที่มีคุณภาพดี สามารถต่อรองราคาสินค้าในราคาที่สูงข้ึนได้ ซึ่งทาง กยท.จะเข้าไปตรวจสอบอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือให้เกษตรกรรักษาคุณภาพยางให้ได้ตามมาตรฐานพรีเมี่ยมที่ก าหนดไว้ 
 นายชาติ วรรณบวร ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี กล่าวว่า สหกรณ์แห่งนี้เริ่มต้นจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 ปัจจุบันมีสมาชิกในสหกรณ์ จ านวน 562 รายโรงงานมี
ก าลังการผลิตเฉลี่ยประมาณ 500ตัน/ปี โดยมีประสิทธิภาพการผลิตยางแผ่นรมควันชั้น 3คิดเป็นร้อยละ 92 
ของก าลังการผลิตทั้งหมด สหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก กยท. ตั้งแต่ ปี 2537 โดยการเข้ามาให้
โดยการสร้างโรงอบ/รมยางและให้ความรู้ในด้านการผลิต และการบริหารจัดการสหกรณ์ถึงปัจจุบันและได้เริ่ม
ด าเนินการพัฒนามาตรฐานยางเพ่ือขอการรับรองมาตรฐาน GMP ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2559ท้ายสุด ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน GMP เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา หลังสหกรณ์ผ่านมาตรฐาน 
GMPดังกล่าว เพิ่มประสิทธิภาพแผ่นรมควัน ชั้น 3 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 สหกรณ์จึงมีคิดเป็นเงินประมาณ 40-50 
บาท/100 กก. หรือ 0.50 บาท/กก. อีกท้ังยังลดการสูญเสียยางในกระบวนการผลิตที่เป็นเศษยาง ประมาณ
ร้อยละ 1 ได้รับมูลค่าเพิ่มอีก 30 บาท/100 กก (ยางที่รับซื้อ) เท่ากับว่าจากน้ าหนักยางที่ซื้อ 100 กก. สหกรณ์
ได้รับเงินเพิ่มประมาณ 80 บาท หรือ 0.80 บาท/กก. จึงท าให้ปัจจุบันสหกรณ์มีประสิทธิภาพการผลิตยางแผ่น
รมควันชั้น 3 เป็น ร้อยละ 100 ไม่มียางที่ตกชั้นกว่ายางแผ่นรมควันชั้น 3 
 นายทองยศ รักษ์เมือง ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทนกล่าวว่าส าหรับสหกรณ์
กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2537 ด าเนินการมากว่า 22 ปี 
ปัจจุบันมีสมาชิกในสหกรณ์ จ านวน 201 รายมีก าลังการผลิตเฉลี่ยประมาณ 500ตัน/ปี เช่นกัน  
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โดยโรงงานมีประสิทธิภาพการผลิตยางแผ่นรมควันชั้น 3 คิดเป็นร้อยละ 85.52 ของปริมาณยางท้ังหมดที่
สหกรณ์ผลิตได้หลังจากสหกรณ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP เพ่ิมประสิทธิภาพยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13 คิดเป็นเงินประมาณ 65 บาท/100 กก. หรือ 0.65 บาท/กก. และยังลดการสูญเสียยางใน
กระบวนการผลิตที่เป็นเศษยาง ประมาณร้อยละ 1 ได้รับมูลค่าเพิ่มอีก 30 บาท/100 กก (ยางที่รับซื้อ) เท่ากับ
ว่าจากน้ าหนักยางทีซื้อ 100 กก. สหกรณ์ได้รับเงินเพิ่มประมาณ 95 บาท หรือ 0.95 บาท/กก. ปัจจุบันโรงงาน
มีประสิทธิภาพการผลิตยางแผ่นรมควันชั้น 3 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 98.52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 วันที่ 10 ตุลาคม 2559 

หัวข้อข่าว :  กยท.ร่วมเอกชนอัดกว่าพันล้าน! 
เดินหน้าโครงการ“สวนยางยั่งยืน" 

 

กยท.ร่วมเอกชนอัดกว่าพันล้าน! เดินหน้าโครงการ“สวนยางย่ังยืน" 

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร 

 กยท.จับมือ 3 ฝ่าย หนุนนโยบายยางพาราประชารัฐ ลงนามเอ็มโอยูโครงการจัดการสวนยางอย่าง

ยั่งยืน ตามมาตรฐานในระดับสากล พร้อมทุ่มกว่า 1,000 ล้านบาท สร้างโรงงานผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อ

การส่งออก  

 นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  เปิดเผยว่า กยท.

ร่วมกับสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร และบริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ได้บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ โครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งเป็นการด าเนินงานภายใต้

โครงการยางพาราประชารัฐ เพื่อพัฒนาและสร้างเกณฑ์การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน  

 

 ทั้งนี้ ภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว กยท.จะท าหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดความร่วมมือกันทั้ง 3 

ฝ่าย เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมาย และจะด าเนินการพัฒนาสวนยางให้ได้ตามมาตรฐานระดับ

สากล เช่น มาตรฐาน FSC หรือ PEFC ส่วนสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จะท าหน้าที่สนับสนุนชาวสวน

ยาง และร่วมมือในการพัฒนาสวนยางให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  

 นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการบริหาร บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จ ากัด กล่าวว่า บริษัท

พร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางในการเพ่ิมมูลค่าในการขายไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์

จากไม้ยางพาราทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะลงทุนสร้างโรงงานผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล จากไม้

ยางพาราเพื่อการส่งออก ขณะนี้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บี

โอไอ) แล้ว คาดว่าจะใช้เงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท ใช้เวลาในการก่อสร้างโรงงานประมาณ 2 ปี 
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 ส าหรับโรงงานผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลของบริษัทจะใช้ไม้ยางพาราในส่วนที่เหลือใช้จากการผลิต

เฟอร์นิเจอร์ เช่น กิ่ง แขนง ราก เศษข้ีเลื่อยจากไม้ยางพารา เป็นต้น มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแท่ง

เชื้อเพลิง โดยน ามาบดให้เป็นผงละเอียด จากนั้นน าไปอบแห้งเพื่อลดค่าความชื้น แล้วน ามาเข้าเครื่องอัดโดยใช้

แรงดันสูงเพื่อให้สารลิกนินในเนื้อไม้ละลายออกมา ส่งผลให้ไม้เกาะติดกัน ซึ่งจะท าให้เกษตรกรชาวสวนยาง มี

รายได้เพ่ิมข้ึนจากการขายต้นยางพาราเม่ือครบอายุที่จะโค่น เพราะสามารถขายได้ทั้งต้น เป็นการเพิ่มมูลค่า

การใช้ยางพาราให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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 วันที่ 9 ตุลาคม 2559 

หัวข้อข่าว : ระดมเคลื่อนนวัตกรรมยางแก้ราคาตก ชู
ถนน"ยาง-ซีเมนต"์คุณภาพยอด! 

 

ระดมเคลื่อนนวัตกรรมยางแก้ราคาตก ชูถนน"ยาง-ซีเมนต์"คุณภาพยอด! 

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร 

 การทางฯ ผนึกสถาบันการศึกษา สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนานวัตกรรม

ยางพาราส่งเสริมการใช้ในประเทศ ชูถนนยางพาราดินซีเมนต์ยอดทนทาน ใช้น้ ายาง 12 ตัน สร้าง 1 กม.  

 เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังเป็นประธานลง

นามท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ และแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมไตรภาคี เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

พัฒนานวัตกรรมยางพารา ว่าสิ่งส าคัญท่ีจะต้องท าต่อจากนี้หลังจากได้ชมการสาธิต การจัดแสดง น้ ายางพารา

สามารถน าแปรรูปไปใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ การน ายางพารามาท าเป็นถนนยางพาราดินซีเมนต์ ถือว่า

เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมาก เพราะมีต้นทุนต่ าแต่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปใช้ประโยชน์ได้

จริงตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาราคายางตกต่ า 

และแนวทางระบายสต็อกยางได้อีกทางหนึ่ง จึงควรมีการพัฒนายกระดับความร่วมมือให้เกิดประโยชน์แก่

ส่วนรวมต่อไป เพราะประเทศไทยจ าเป็นต้องเดินหน้าพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 

 อาทิ ความต้องการเส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะทางหลวงชนบท ส่วนใดที่สามารถใช้วัสดุภาย และ

นวัตกรรมภายในประเทศได้ ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องส่งเสริม โครงการฯ นี้ เห็นได้ว่าเป็นความร่วมมือทั้งจากภาค

วิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพารา 

เพ่ือยกระดับราคายางพาราให้สูงขึ้น และเชื่อว่าจะประสบความส าเร็จได้  
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 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท.การน ายางไปแปรรูปให้

เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ยางล้อ ถุงมือ ฯลฯ แต่ ณ วันนี้เรามองเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม่ที่จะเกิดข้ึน “ถนนยางพาราซีเมนต์ ” ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นโอกาสในการใช้น้ ายางพาราสด 

และยางอัดแท่งต่างๆ มาแปรรูปและท าประโยชน์ได้มากข้ึน โดยได้มีการพัฒนารูปแบบการใช้งานมาระยะเวลา

หนึ่ง จากเดิมใช้ยางพาราในสัดส่วนน้อย แต่ตอนนี้มีการใช้ยางพาราในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยใน 1 กิโลเมตรใช้

ยางพาราไปถึง 12 ตัน ท าให้ยางพาราถูกน ามาใช้มากกว่าเดิม เป็นเป้าหมายที่จะท าให้เกิดเสถียรภาพทางราคา

ยางพารา และเกษตรกรได้รับประโยชน์โดยตรง อีกท้ัง กยท.ยังมีงานวิจัยออกมาหลายตัว คือ การน ายางพารา

ไปแปรรูปเป็นหมอนยางพารา ที่นอนยางพารา ฯลฯ  

 

 ล่าสุด ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานทางทหารที่จะน าเอายางพาราไปใช้ทดแทนในสินค้า หลายๆ 

ตัวที่เป็นสินค้าน าเข้า ในโอกาสนี้ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่มีศักยภาพในการ

น ายางพารามาขยายโอกาส และสร้างผลผลิตอ่ืนๆ เช่นการน ายางพารามาใช้ในการรองรับพื้นถนน หรือการน า

ยางพาราไปผสมกับยางมะตอยเพื่อลาดในพื้นถนน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมเกษตรกรของเราได้เป็นอย่าง

มาก เรามุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรน ายางพาราเข้าสู่กระบวนการแปรรูปมากขึ้น เพื่อให้มีการส่งเสริมการใช้

ยางในภาครัฐ และภาคเอกชน นวัตกรรมใหม่ถือเป็นทางออกของอุตสาหกรรมยางพาราในอนาคต 

 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัยที่มี

ความเชี่ยวชาญด้านยางพารา อาทิ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพของยางพารา การบริหารจัดการวัตถุดิบ 

ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูประบบขนส่ง และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัยที่

น าไปใช้ได้จริงกับเกษตรกร การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปยางพารา รวมถึงอบรมให้ความรู้

แก่บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และร่วมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมไตรภาคี เพ่ือ

ขับเคลื่อนนยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราตามนโยบายของรัฐบาล  
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 ด้าน ดร.พินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ กล่าวว่าการลง

นามความร่วมมือนี้เป็นการร่วมมือที่มีคุณค่า สร้างคุณูปการให้แก่เกษตรกรรากหญ้า เป็นจุดเริ่มต้นพัฒนา

นวัตกรรมยางพาราให้น าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ ส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ และยังพัฒนาไป

ถึงตลาดการส่งออก โดยไทยมีโรงงานผลิตยางรถยนต์ที่ทันสมัยที่สุดในระดับต้นของโลก สามารถส่งออกไป

ประเทศอเมริกาได้ถึงปีละ 12 ล้านเส้น ซึ่งเปลี่ยนภาพจากเกษตรกรที่ขายน้ ายาง ขายยางดิบ ขายยางแผ่น 

เปลี่ยนมาขายล้อยางรถยนต์ มาเป็นถนนแทน ซึ่งถือเป็นความหวังของเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก 

 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า อยากให้มีการจัดงานสัมมนา

เกี่ยวกับเรื่องการวิจัย และพัฒนายางพาราทั้งระบบ โดยน าเอานักวิจัยและเกษตรกรมาร่วมแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ให้การด าเนินงานวิจัย และความต้องการของเกษตรกรไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการ

ด าเนินงานที่น ามาปฏิบัติได้จริง และเกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือบันทึกข้อตกลง

ฉบับนี้ 
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หัวข้อข่าว : กยท. ต้อนรับผู้แทนวงการยางพาราจาก
ทุกมุมโลก ร่วมงาน Global Rubber Conference 
2016 ที่จังหวัดกระบี่... 

 
กยท. ต้อนรับผู้แทนวงการยางพาราจากทุกมุมโลก ร่วมงาน Global Rubber Conference 2016 ที่
จังหวัดกระบี่ หวังเพิ่มโอกาสธุรกิจยางพาราไทย 

การยางแห่งประเทศไทย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้อนรับผู้แทนวงการยางพาราจากทุกมุมโลก 
ร่วมงาน Global Rubber Conference 2016 ที่จังหวัดกระบี่ หวังเพ่ิมโอกาสธุรกิจยางพาราไทย 

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. กล่าวในโอกาสร่วมเป็นประธาน 
ในงาน Global Rubber Conference 2016 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ " Driving Transformation 
and Unlocking Opportunities" ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ว่า ในปีนี้ประเทศไทย
เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุม โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ผู้น าเข้าและส่งออกยางพารา รวมทั้งผู้ประกอบการค้าขายเครื่องจักรแปรรูป
ยางรวมกว่า 25 ประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ า แลกเปลี่ยนมุมมองทาง
ความคิดด้านอุตสาหกรรมยางพารา การพัฒนายางพาราอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่าย 
และสร้างโอกาสในการจับคู่ลงทุนท าธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยางพารา หรือ Business matching มากขึ้น 

ด้าน นายจอนห์ แบฟเฟส ( Dr.John Baffes) Senior Economist, The World Bank United 
States of America นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลก เตรียมน ามาตราการความช่วยเหลือต่างๆ น าเสนอ
ในเวทีนี้ด้วย 

นอกจากนี้ ในงานประชุมฯ ยังมีผู้เชี่ยวชาญในวงการยางพาราจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมน าเสนอ และ
วิเคราะห์ประเด็นส าคัญ ได้แก่ อนาคตของอุตสาหกรรมยางพารา : การคาดการณ์อุปสงค์ อุปทาน และราคา 
ในปี 2017รวมถึงโมเดลการฟ้ืนตัวของราคายางพารา สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางสู่การปฏิรูป วัตถุดิบที่
มีความทันสมัยส าหรับการพัฒนาสินค้า : โดยน าเสนอแนวคิดใหม่ เทคโนโลยี และการเข้าถึงตลาด แนวปฏิบัติ
เศรษฐศาสตร์ยางพารา : เพ่ือร่วมก าหนดแนวทางสู่การผลิตที่ยั่งยืน และเกมส์การเปลี่ยนแปลงการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมยาง : บริบทของนวัตกรรม เทคโนโลยี วัตถุดิบ และความยั่งยืน ตลอดจนการวิเคราะห์เชิงลึกใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางจากการจุ่ม อาทิ ถุงมือ ถุงยางอนามัย และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ข้อมูลข่าวและที่มา 
ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขัน 
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิต 
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
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หัวข้อข่าว : ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ลงพ้ืนที่
ตรวจติดตามการเดินหน้ายกระดับมาตรฐาน GMP 

 
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเดินหน้ายกระดับมาตรฐาน GMP  
 

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ลงพ้ืนที่ตรวจติดตามการเดินหน้ายกระดับมาตรฐาน GMP ของ
สหกรณ์กองทุนสวนยาง ฯ จังหวัดตรัง ผลักดันสร้างยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยม 

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ภายหลังลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตยางแผ่นผึ่งแห้ง รมควัน ที่จังหวัดตรัง ว่า กยท. เร่งพัฒนาคุณภาพยางไทย 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานยางแผ่นรมควัน ภายใต้มาตรฐาน GMP โดยมีสหกรณ์กองทุนสวนยางฯ ทั้ง 30 แห่ง ใน
พ้ืนที่จังหวัดตรังเข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานเพื่อสร้างยางเกรดพรีเมี่ยมท้ังจังหวัด ซึ่งล่าสุด 
กยท. ตรวจรับรองแล้ว 5 โรงงาน ที่ได้รับมาตรฐาน GMP ยางแผ่นรมควัน โดยหากเปรียบเทียบมาตรฐาน
ดังกล่าวนี้เท่ากับการได้รับมาตรฐาน ISO ของโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพยางพารา
ของไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปรรูปขั้นกลางเป็นยางแผ่นรมควัน 
โดยจังหวัดตรังเป็นหนึ่งในล าดับต้น ๆ ของประเทศท่ีมีสหกรณ์ด าเนินธุรกิจในการแปรรูปยางแผ่นรมควันมาก
ถึงจ านวน 30 สหกรณ์ นับว่าเป็นจังหวัดตัวอย่างที่เกษตรกรและสถาบันเกษตรมีความต้องการยกระดับสินค้า
ของตนเอง พร้อมรับเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐาน GMP ยางแผ่นรมควัน ขณะที่ในแต่ละปี มี
ปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควันกว่าหลายล้านบาท 

ส าหรับการด าเนินงานธุรกิจแปรรูปด้วยการสร้างโรงอบ รมยาง ของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ทั่ว
ประเทศ มีจ านวน 176 แห่ง โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา ประเทศไทยส่งออกยางแผ่นรมควันประมาณ 6.4 แสน
ตัน คิดเป็นมูลค่า 35,628 ล้านบาท 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขัน 

ผู้เรียบเรียง : ศศิธร ภู่จีนาพันธ์ / สวท. ศศิธร ภู่จีนาพันธ์ / สวท. 

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
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 วันที่ 11 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : ‘กทพ.-เอสซีจี’ผลิตนวัตกรรมไฮเทค ทั้ง 
‘หุ่นยนต์-ก าแพงกันเสียง’ เน้นใช้ยางพาราเป็น
ส่วนผสม 

 

‘กทพ.-เอสซีจี’ผลิตนวัตกรรมไฮเทค ทั้ง ‘หุ่นยนต์-ก าแพงกันเสียง’ เน้นใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม 

 

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย(กทพ.) เปิดเผยภายหลังการลงนามความ

ร่วมมือฯว่า การลงนามในครั้งนี้เป็นการร่วมมือเพ่ือ

พัฒนาระหว่างองค์กรภายในประเทศ โดยเน้น 3 

นวัตกรรมหลักได้แก่ 1)หุ่นยนต์เพื่อการตรวจและ

รายงานสภาพโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างเช่น สะพานและ

ทางพิเศษ รวมถึงทางด่วนหรือทางพิเศษ 2)การออกแบบก าแพงกันเสียงบนสะพานด้วยพลาสติกน้ าหนักเบา

แต่แข็งแรงเท่าเดิมที่เน้นการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ซึ่งจะมีการน ายางพารามาเป็นวัสดุส่วนผสม และ

สามารถออกแบบให้เป็นมาตรฐานรองรับงานได้ทุกขนาด และ 3)ตู้เก็บค่าผ่านทางท่ีออกแบบพิเศษ ที่ผลิตจาก

พอลิเอทิลีนขึ้นรูปด้วยเทคนิคพิเศษ ท าความสะอาดง่ายและช่วยประหยัดพลังงาน และเน้นการออกแบบพื้นที่

ใช้สอยตามสรีรวิทยาเพ่ือสุขภาพที่ดีของพนักงาน ซึ่งคาดว่าโครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จไม่เกิน6 เดือน 

 ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวจะมีการน ามาตรวจสอบและรายงานสภาพโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างเช่น เสา

สะพาน และเคเบิลสะพานแขวน ซึ่งจะประหยัดเวลามากข้ึนยกตัวอย่างเช่นการตรวจสอบเคเบิลสะพานแขวน 

1 เส้นหุ่นยนต์จะใช้ระยะเวลาในการตรวจไม่เกิน 20 นาที ระยะในการตรวจสอบอยู่ท่ีประมาณ 5 กิโลเมตร 

แต่หากเป็นการตรวจด้วยคนจะต้องใช้ระยะเวลาถึง 3 วัน ซึ่งเป็นการสูญเสียงบประมาณอย่างมากและต้องมี

การใช้พื้นท่ีในการตรวจสอบ 

 นอกจากนี้ในส่วนก าแพงกันเสียงที่ปัจจุบันมีต้นทุนประมาณ 7 ,000-8 ,000 บาทต่อ 1 เมตร หาก

สามารถใช้วัสดุในประเทศเช่น ยางพารา เข้าไปเป็นส่วนผสมได้มากข้ึน และท าให้ต้นทุนลดลงได้เหลือ 5 ,000-

6,000 บาท ก็ถือเป็นเรื่องดีที่อาจจะส่งผลให้ราคายางพาราในประเทศสูงขึ้นได้และเป็นการตอบสนองนโยบาย

การใช้ยางพาราของรัฐบาลด้วย ส าหรับงบประมาณการซ่อมทางของการทางพิเศษฯอยู่ที่ประมาณ 300-400 

ล้านบาท ต่อปี 
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 ด้านนายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์เปิดเผยว่า ทาง เอสซีจี เคมิ

คอลส์ จะมีการน านวัตกรรมจากการวิจัยและพัฒนาที่ใช้งานได้จริงเชิงพาณิชย์ 3 โครงการ มาเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ซึ่งในการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวจะต้องรอการทางพิเศษฯส่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการตรวจสอบพื้นท่ีทางพิเศษและอุปกรณ์ต่างๆ มาให้ โดยคาดว่าใน

เดือนหน้าก็จะได้ข้อสรุป เพื่อน ามาปรับปรุงหุ่นยนต์ในการตรวจสอบสภาพให้ได้ตามท่ีต้องการทั้งเรื่องสี , รอย

แตก, รอยร้าวหรือสิ่งผิดปกติภายใน 

 ทั้งนี้ในการพัฒนาดังกล่าวจะช่วยตอบสนองเรื่องความปลอดภัย และลดการใช้ทรัพยากรบุคคลได้มาก 

เพราะหุ่นยนต์ตัวนี้มีความละเอียดในการตรวจสอบการช ารุดได้ถึง 0.1 มิลลิเมตร ทรัพยากรบุคคลได้มาก 

เนื่องจากหุ่นยนต์ตัวดังกล่าวมีความละเอียดในการตรวจสอบการช ารุดได้ถึง 0.1 มิลลิเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 
หัวข้อข่าว : ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มี
ยางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคายางปรับตัว
เพ่ิมข้ึน 

 
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคายางปรับตัวเพิ่มข้ึน 

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการ
ประมูลประจ าวันที่ 11 ตุลาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 54.26 บาท 
ปรับเพิ่มข้ึน 1.11 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 53.60 บาท ปรับเพ่ิมข้ึน 0.85 บาท ราคายาง
ท้องถิ่น กิโลกรัมละ 52.00 บาท ปรับเพ่ิมข้ึน 1.10 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 56.79 บาท 
ปรับเพิ่มข้ึน 0.88 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 56.39 บาท ปรับเพ่ิมข้ึน 0.73 บาท ยางแผ่น
รมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 55.09 บาท ปรับเพ่ิมข้ึน 0.68 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 55.09 บาท ปรับเพ่ิมข้ึน 
0.68 บาท ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 50.05 บาท ปรับเพ่ิมข้ึน 0.88 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช รวม 129,670 กิโลกรัม น้ ายางสด 50.70 บาทต่อกิโลกรัม ราคาคงที่ 

ราคายางได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ ามันดิบปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการคาดการณ์ที่ว่ากลุ่มผู้ผลิต
น้ ามันมีแนวโน้มปรับลดการผลิตในการประชุมเดือนหน้า อีกทั้ง ค่าเงินบาทและเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงปริมาณยางยังคงเข้าสู่ตลาดน้อย อย่างไรก็ตาม ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากนักลงทุน
มีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก หลังจากท่ีมีการคาดการณ์ว่ายุโรปและญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะไม่เพ่ิม
ปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ 

ราคายางตลาดล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 59.80 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเสนอขายอยู่ท่ี 
61.56 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 67.88 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 2.25 บาทต่อกิโลกรัม 
ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 59.79 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 1.15 บาทต่อกิโลกรัม 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคล 

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิต 

แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช 
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วันที่ 11 ตุลาคม 2559 

หัวข้อข่าว : อุตุนิยมวิทยาเกษตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก
สภาพอากาศของวันที่11ตุลาคม 2559 

 
อุตุนิยมวิทยาเกษตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกสภาพอากาศของวันที่ 11 ตุลาคม 2559 

นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร 
อุณหภูมิต่ าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ไม้ผล ฝนตกต่อเนื่อง อากาศมี
ความชื้นสูง ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน โรคผลเน่าในเงาะและทุเรียน เป็น
ต้น กาแฟฝนตกต่อเนื่อง อากาศมีความชื้นสูง ชาวสวนกาแฟควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น 
โรคราสนิม โดยดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นภายในสวน ป้องกันโรคพืชที่เกิดจาก
เชื้อรา ยางพาราฝนตกติดต่อกัน: ระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบยางร่วงลูกยางเน่า โรค
เส้นด า และโรคราสีชมพู เป็นต้น 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : วิทยา แซ่หม่ง 

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล 

แหล่งที่มา : ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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 วันที่ 11 ตุลาคม 2559 

หัวข้อข่าว : เกษตรกรบ้านทุ่งหวัง อ าเภอเมืองสงขลา 
ปลูกมันแกวในสวนผสมผสาน พืชเศรษฐกิจใหม่สร้าง
รายได้เสริม 

 
เกษตรกรบ้านทุ่งหวัง อ าเภอเมืองสงขลา ปลูกมันแกวในสวนผสมผสาน พืชเศรษฐกิจใหม่สร้างรายได้
เสริม 

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเกษตรอ าเมืองสงขลา และคณะ ลง
พ้ืนที่เยี่ยมเกษตรกรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านทุ่งหวัง หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งหวัง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
หันมาปลูกมันแกว พืชเศรษฐกิจใหม่ คุณภาพดี ผลผลิตสูง ปราศจากศัตรูพืช และเป็นที่ต้องการของตลาด 

นางน า แก้วประเสริฐ เกษตรกรบ้านทุ่งหวัง ใช้เวลาว่างหลังจากท าสวนยางพารา หันมาปลูกมันแกว
เสริมในสวนไร่นาผสมผสาน แซมสวนยางพารา ที่มีท้ังกล้วยน้ าว้า มันส าปะหลัง นาข้าว มะพร้าว ลองกอง มัน
แกวเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย สามารถสร้างรายได้เสริมหลังการปลูกพืชชนิดอื่น ที่มีการด้วยเมล็ดบนดินร่วนปน
ทราย เป็นพืชน้ าน้อย การดูแลไม่ยุ่งยาก เป็นพืชระยะสั้น ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิต
ออกขายได้ มันแกวที่บ้านทุ่งหวัง มีรสชาติหวาน กรอบ อร่อย เป็นที่ต้องการของตลาด ท าให้มีแม่ค้าพ่อค้าต่าง
ถิ่นมารับซื้อถึงบ้าน กิโลกรัมละ 15 บาท สามารถสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ทุกวัน เนื่องจากนางน าจะปลูกมัน
แกวไม่พร้อมกันในแต่ละแปลง จึงสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอด จึงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา จะพัฒนาต่อยอดและขยายผลในพื้นที่อ่ืนในระแวง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราอีกด้วย 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : ยุสรา วาจิ 

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิต 

แหล่งที่มา : ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 
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